

### MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ

# Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ huyện Quỳnh Phụ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước hết, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phân biệt xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tích cực và sự đồng thuận cao trong nhân dân. MTTQ các cấp cũng chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát về các vấn đề quan trọng của địa phương, các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề nhân dân, dư luận xã hội quan tâm như: thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, xóa đói giảm nghèo, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên cũng tích cực tham gia góp ý đối với dự thảo một số dự án luật; dự thảo các văn kiện của Đảng; chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của tỉnh, huyện, các xã, thị trấn trong huyện; để nhân sự trước các kỳ đại hội...



Diện mạo nông thôn mới xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

quyền các cấp tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phân ánh tới Quốc hội và HĐND các cấp; hiệp hội, giới thiệu hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã làm tốt công tác giám sát, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc trong cộng đồng dân cư. Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận 134 đơn thư, phối hợp giải quyết 105 đơn thư, chuyển tới các ngành chức năng, các cơ quan liên quan 29 đơn thư. MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Nét nổi bật của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở Quỳnh Phụ là hàng năm

có 100% các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện tổ chức ngày hội, có 90% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, thu hút trên 36.000 lượt người tham gia; đã có trên 17.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện; góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã làm tốt công tác giám sát, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc trong cộng đồng dân cư. Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận 134 đơn thư, phối hợp giải quyết 105 đơn thư, chuyển tới các ngành chức năng, các cơ quan liên quan 29 đơn thư. MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Nét nổi bật của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở Quỳnh Phụ là hàng năm

91,3% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 85% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, gần 92,6% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Phong trào thể dục thể thao, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng, phòng, chống tệ nạn xã hội được nhân dân tích cực hưởng ứng. Thực hiện nội dung cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức: vào phường, họ, cho vay không lấy lãi, làm đối công, giúp đỡ nhau về vốn, giống, vật tư, phân bón... Các ngành có liên quan thực hiện liên doanh, liên kết giúp đỡ nhân dân giải quyết việc làm tại chỗ; hỗ trợ về vốn, kỹ thuật. 5 năm qua, các ngành, đoàn thể của huyện, của cơ sở đã phối hợp tổ chức trên 1.200 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 342.000 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia học tập, tin cậy cho 6.292 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với dư nợ 379 tỷ đồng và 13.762 hộ vay

vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ 388,4 tỷ đồng để phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,14%. Công tác xã hội được quan tâm thực hiện tốt, bình quân hàng năm toàn huyện giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động; xây dựng và sửa chữa 1.800 nhà cho các đối tượng chính sách, người có công với số tiền trên 70 tỷ đồng. Hướng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và tháng cao điểm vì người nghèo, hàng năm, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai vận động, xây dựng quỹ vì người nghèo. 5 năm qua, quỹ vì người nghèo huyện và cơ sở đã huy động được 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 25 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 750 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền 650 triệu đồng. Dịp lễ Nguyễn Văn Cừ hàng năm, MTTQ phối hợp tham, tặng trên 5.000 suất quà với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin...; ủng hộ quỹ cứu trợ trên 300 triệu đồng; tặng quần áo cho đồng bào miền núi khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra. Phong trào thi đua xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo "4 gương mẫu" được các tín đồ, Phật tử, chức sắc, chức việc các tôn giáo nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Các tín đồ, Phật tử, bà con giáo dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, "kinh Chúa yêu nước", sống "tốt đời đẹp đạo"; tích cực tham gia công tác xã hội, hàng năm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**Ông Nguyễn Duy Mối,**  
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ



Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân hiến hơn 396.000m<sup>2</sup> đất để quy hoạch, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; đóng góp hơn 243.000 ngày công, hiến hơn 245.000m<sup>2</sup> đất ở, tháo dỡ hơn 37.000m tường bao và công trình phụ để mở rộng đường giao thông nông thôn. Toàn huyện có trên 9.300 tập thể, cá nhân tự nguyện đóng góp từ 10 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng để xây dựng công trình nông thôn mới. Vì vậy, đời sống của hội viên nông dân nói riêng, nhân dân nói chung từng bước được cải thiện và nâng lên, cảnh quan, môi trường nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp.

**Ông Nguyễn Hữu Bằng,**  
Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc



Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ các cấp, 5 năm qua, bà con giáo xứ Tân Mỹ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua xây dựng xứ, họ đạo "4 gương mẫu". Giáo dân hằng say lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong giáo xứ giảm còn 2,1%; 80% giáo dân có nhà ở kiên cố và có các phương tiện xe máy, các tiện nghi sinh hoạt khác. 5 năm liền, giáo xứ Tân Mỹ đạt danh hiệu "Xứ họ đạo 4 gương mẫu", được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2017.

**Ông Bùi Quang Triệu,**  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Bảo



Tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tôi mong sau Đại hội, MTTQ huyện sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm đầu của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở, từ đó làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

**TIẾN DAT**



Mô hình nuôi cá lồng của giáo dân giáo xứ Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) cho thu nhập cao.

**Chủ động ôn tập khi thời tiết nắng nóng**  
Chúng tôi đến Trường THPT Nguyễn Trãi những ngày giữa tháng 5, mới hơn 9 giờ sáng nhưng nắng đã chói chang, nhiệt độ 36 độ C. Thời tiết nắng nóng nhưng trong các phòng học, giáo viên và học sinh khối 12 vẫn say sưa ôn luyện chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia. Năm nay, Trường THPT Nguyễn Trãi có 604 thí sinh đăng ký dự thi. Để nâng cao chất lượng ôn tập, Trường đã lên kế hoạch từ trước, có sự góp ý, chỉnh sửa của giáo viên bộ môn và sự thỏa thuận của phụ huynh. Nội dung ôn tập dựa trên đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực học sinh. Cô giáo Đào Tố Nga, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Năm nay Trường tổ chức cho học sinh thi thử 4 lần. Để thi thử được các thầy cô trong các tổ chuyên môn thống nhất soạn theo bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua 2 lần thi thử đã thấy sự phân hóa rõ ràng đối tượng thí sinh dự thi. Vì vậy, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh để tăng cường phụ đạo thêm cho những học sinh có học lực trung bình yếu, có khả năng trượt tốt nghiệp. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của

## VŨ THƯ Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Còn hơn 1 tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức diễn ra. Thời điểm này, bên cạnh công tác ôn tập, các trường THPT trên địa bàn huyện Vũ Thư được chọn đặt điểm thi còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng cho kỳ thi "2 trong 1".



Học sinh Trường THPT Hùng Vương tập trung ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia.

Trường THPT Hùng Vương luôn nằm trong top đầu khối các trường tư thục. Để bảo đảm chất lượng cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nhà trường đã có kế hoạch ôn tập linh hoạt, phù hợp với năng

lực và nhu cầu học sinh. Thầy giáo Nguyễn Ngoan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng không ảnh hưởng đến công tác ôn tập. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên được giao

nhiệm vụ ôn tập cho học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường câu hỏi mở, gắn với vấn đề thời sự của quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Một số điểm mới

trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ thi. Năm nay, điểm thi Trường THPT Hùng Vương có 243 thí sinh dự thi trong đó có 176 thí sinh của Trường và 67 thí sinh tự do. Tại 10 phòng thi, nhà trường sắp xếp bảo đảm mỗi phòng 24 thí sinh với hệ thống quạt điện, điện chiếu sáng, bàn ghế, giá và bình đựng nước uống; cánh cửa, cửa sổ, tường rào cũng được sửa chữa. Đặc biệt, tất cả các phòng thi, hành lang, phòng chủ tịch điểm thi được trang bị camera an ninh để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với ngành điện bảo đảm cung cấp điện và có phương án để phòng trường hợp mất điện trong những ngày thi. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện, Công an thị trấn và bộ phận bảo vệ của nhà trường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như trật tự an toàn giao thông trong khu vực. Đối với đối tượng giám thị của các trường địa phương cũng đã lên phương án liên hệ và bố trí nơi ăn, nghỉ để bảo đảm sức khỏe. Nhìn chung, công tác ôn tập và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện Vũ Thư đến thời điểm hiện tại đã và đang được hoàn tất, góp phần quan trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ thi. Năm nay, điểm thi Trường THPT Hùng Vương có 243 thí sinh dự thi trong đó có 176 thí sinh của Trường và 67 thí sinh tự do. Tại 10 phòng thi, nhà trường sắp xếp bảo đảm mỗi phòng 24 thí sinh với hệ thống quạt điện, điện chiếu sáng, bàn ghế, giá và bình đựng nước uống; cánh cửa, cửa sổ, tường rào cũng được sửa chữa. Đặc biệt, tất cả các phòng thi, hành lang, phòng chủ tịch điểm thi được trang bị camera an ninh để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với ngành điện bảo đảm cung cấp điện và có phương án để phòng trường hợp mất điện trong những ngày thi. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện, Công an thị trấn và bộ phận bảo vệ của nhà trường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như trật tự an toàn giao thông trong khu vực. Đối với đối tượng giám thị của các trường địa phương cũng đã lên phương án liên hệ và bố trí nơi ăn, nghỉ để bảo đảm sức khỏe. Nhìn chung, công tác ôn tập và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện Vũ Thư đến thời điểm hiện tại đã và đang được hoàn tất, góp phần quan trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

## Lập đường dây nóng xử lý thông tin kỳ thi THPT quốc gia



(chinphu.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số điện thoại trực thanh tra thi là: 024.36231285; 0923.006.757 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra của kỳ thi. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi từ ngày 3/6 đến hết ngày 4/8/2019. Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng thời, công tác này giúp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể nội dung và phương pháp thanh tra, kiểm tra. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị thi; coi thi; chấm thi tự luận; xử lý các bài thi vi phạm quy chế thi và cập nhật điểm thi vào hệ thống quản lý thi THPT quốc gia; phúc khảo bài thi tự luận; xét công nhận tốt nghiệp. Ban chỉ đạo thi các cấp thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các khâu của kỳ thi.